



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 สิงหาคม 2566



 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>การแต่งตั้ง รมว.สร. - ผู้บริหาร สร.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, ch3plus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ ว่าเป็นการพิจารณาของนายอนุทิน คนใหม่ ไม่สามารถพูดอะไรมากกว่านี้ได้ แต่ยืนยันว่าพร้อมปฏิบัติงานในทุกกระทรวง รวมถึงมั่นใจว่า รมว.สร. ที่จะเข้ามาจะได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากข้าราชการกระทรวง โดยเฉพาะปลัด สร. เพราะกระทรวงนี้มีวินัยดีมาหาก รมว.สร. มีนโยบายที่ถูกกฎหมาย เป็นประโยชน์กับประชาชน ข้าราชการทุกคนก็พร้อมขับเคลื่อนให้สำเร็จ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การพิจารณารายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งรองปลัด สร. ผู้ตรวจราชการ สร. และอธิบดีรวม 8 คน ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.นี้ ว่า ต้องเป็นไปตามกติกามารยาท ซึ่งต้องรอการจัดตั้ง ครม. ชุดใหม่ จึงจะสามารถเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากกลไกการรับรองข้าราชการระดับสูงต้องมี ครม. หากไม่มีก็แต่งตั้งไม่ได้</p>	
<p><b>ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, hfocus, thebangkok, isranews, NBT, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวภายหลังเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing ว่า สร.ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งระบบบริการ บุคลากร การดูแลรักษาที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมาก สำหรับในปี 67 มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทั้ง 19 สาขา โดยนำประเด็นสำคัญของประเทศมาพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการป่วย และการเสียชีวิต โดยเฉพาะจากสาเหตุหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง</p>	
<p><b>เหตุเพลิงไหม้โรงงานกาว จ.ปทุมธานี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, acnews, hfocus, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตกาวใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ว่า ได้รับรายงานจากนพ.สสจ.ปทุมธานีแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านทรัพย์บุญชู ร่วมกับ อสม. และจนท.กู้ภัยในพื้นที่ออกสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุ พบผู้ถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย เป็นชาย อายุ 45 ปี ไม่ประสงค์ไป รพ. จึงให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลบาดแผล พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติและป้องกันตนเองจากการสูดควันซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และหากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์</p>	
<p><b>ASEAN Finance and Health Ministers' Meeting</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (acnews, hfocus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สร. ร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Finance and Health Ministers' Meeting) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการคลังและสาธารณสุข และพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโรคระบาด พร้อมสนับสนุนใช้แหล่งเงินทุนในประเทศเป็นอันดับแรก และนำแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวจัดการโรคติดต่อที่เชื่อมโยงสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม</p>	
<p><b>สสจ.ประจวบฯ ตรวจสอบแม่ซีใช้เข็มจิ้มรักษาแผลงูกัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., mcot)</p> <p>- นพ.วรา เศลวัตนะกุล นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง กรณีมีผู้ร้องเรียนไปยังสื่อให้ตรวจสอบแม่ซีที่วัดใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รักษาแผลงูกัดด้วยการใช้เข็มจิ้มรอบแผลทุกวัน และไม่ให้ใช้ยาแผนปัจจุบัน จนผู้ป่วยมีแผลขยายวงกว้าง ต้องเข้ารักษาที่ รพ. และแพทย์ต้องตัดเนื้อตายทิ้งว่า หลังทราบเรื่องได้ส่ง จนท.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ สสอ.ทับสะแก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลทันที พบว่าเป็นวัดหนองหอยหรือวัดอ่างสุวรรณ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก ซึ่งพระครูมหาสุกวิหารการ เจ้าอาวาสวัดหนองหอย รับว่ามีการรักษาผู้ถูกงูกัดจริง โดยเข็มที่นำมาใช้ในการรักษาเป็นเข็มใหม่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และจะเก็บเข็มที่ใช้แล้วแยกไว้ส่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้ช่วยทำลายเดือนละครั้ง ส่วนแม่ซีที่ทำการรักษาได้รับการถ่ายทอดวิธีการมาจากเจ้าอาวาส จึงทำความเข้าใจและแจ้งข้อกฎหมายให้ทราบ และให้หยุดรักษาผู้ป่วยทันทีจนกว่าจะดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	

<p><b>ปัญหาสุขภาพช่องปาก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผจก., ไทยนิวส์, thereporters, thansettakij)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสารณู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยควรรักษาความใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ เนื่องจากปัญหาโรคเหงือกและฟันมีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ หากมีโรคเหงือก ฟันผุ หรือหนองจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน จะทำให้ปวดฟัน รากฟันอักเสบเป็นหนอง และอาจเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปอวัยวะต่างๆ รวมถึงหัวใจ ทำให้เกิดพยาธิสภาพที่หัวใจได้ รวมทั้งส่งผลต่อระบบการกลืนอาหาร การหายใจ หรือการมองเห็นได้</p>	-
<p><b>อย.แนะเช็กก่อนซื้อ ทดสอบการแพ้ก่อนใช้เครื่องสำอาง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, mcot, fm91bkk)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาโพสต์เตือนภัยลงในด็กต็อก หลังซื้อครีมออนไลน์มาใช้แล้วหน้าพัง บวมแดง ผื่นขึ้นเต็มใบหน้า ว่า การแพ้กเครื่องสำอางเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยทาเครื่องสำอางปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขนหรือหลังใบหู แล้วทิ้งไว้ 24-48 ชม. หากเกิดผื่นแดง คัน ระคายเคือง อาจเกิดจากการแพ้สารเคมี ควรหยุดใช้ทันทีและรีบล้างทำความสะอาด หากอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน</p>	-
<p><b>พบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. เผย ผลตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากบัญชีเฟซบุ๊ก ครีมไข่มุกกิมมิก เจ้าแม่แก้มฝ้า กระจหน้าใส พบสารห้ามใช้ได้แก่ สารปรอท สารสเตียรอยด์ และสารไฮโดรควิโนน พร้อมเตือนให้เลิกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ</p>	-
<p><b>แจ้งเตือนความปลอดภัยการใช้เครื่องช่วยหายใจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. แจ้งเตือนความปลอดภัยให้ใช้ตัวกรองและตั้งค่าแจ้งเตือนของเครื่องช่วยหายใจ Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy EV 300 ผลิตโดยบริษัท Philips Respironics หลังพบฝุ่นและสิ่งสกปรกจากสิ่งแวดล้อมเข้าทำอากาศ อันตรายอาจทำให้เกิดภาวะเลือดขาดออกซิเจน</p>	-
<p><b>ขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม 24 โรคฟรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, Radio- สวท.,ทีวีช่อง NBT, thebangkokinsight, hfocus, thereporters, isranews, bangkokbiznews, fm91bkk)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนพ.เจตต์ ธรรมธัชชาวี เลขาธิการ สปสช. และ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) แถลงข่าว ขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม 24 โรค โดยนพ.ศุภกิจกล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาห้องแล็บ 4 แห่ง และขยายบริการตรวจตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 24 โรค ในพื้นที่ที่ยังไม่มีบริการ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เริ่มบริการแล้วช่วยดูแลเด็กไทยทุกคนทุกสิทธิได้รับการเจาะเลือดตรวจหาโรคใน 48-72 ชม. เพื่อให้ตรวจพบความผิดปกติในเด็กแรกเกิดได้เร็ว รักษาเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการได้มากขึ้น</p>	-
<p><b>ความหวังด้านการแพทย์แผนไทยในรัฐบาลใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, INN)</p> <p>- ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาฯ มูลนิธิ รพ.อภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เผยอยากเห็นรัฐบาลใหม่เข้ามาผลักดันกลุ่มแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้สถานบริการของรัฐในการซื้อยาจากสมุนไพรจ่ายให้ผู้ป่วย, มีหน่วยงานวิจัยสมุนไพรระดับชาติเพื่อประสานความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ, มีกลไกด้านกฎหมายและกฎระเบียบอย่างสมดุล พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562, จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย 4 ภาค, ใช้สมุนไพรเป็น soft power ให้คนได้รู้จักสมุนไพรในมิติของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ในด้านอาหารและการใช้ในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย</p>	-
<p><b>สิทธิตรวจยีนมะเร็งเต้านม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, topnews)</p> <p>- ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณี สปสช.เพิ่มบริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม BRCA1/BRCA2 เป็นสิทธิประโยชน์ตั้งแต่ปี 2564 ว่า ข้อมูลวันที่ 8 ส.ค. 2566 มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองยีนฯ ทั่วประเทศ 420 คน โดย กทม. มีผู้รับบริการมากที่สุด 197 คน รองลงมาเป็นเขต 9 นครราชสีมา และเขต 10 อุบลราชธานี เขตละ 55 คน เขต 8 อุดรธานี 54 คน และเขต 4 สระบุรี 22 คน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ในปี 2566 ทำให้มีผู้รับบริการไม่มาก รวมถึงสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมโรคเต้านมฯ และชมรมศัลยแพทย์เต้านมฯ เตรียมจัดการฝึกอบรม Genetic counseling for Physician เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการตรวจ โดยเปิดให้แพทย์ที่สนใจเข้ารับฝึกอบรมโดยไม่ค่าใช้จ่าย จำกัดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าถึงวันที่ 5 ก.ย. 2566</p>	-
<p><b>เตรียมหารือกำหนดระดับปริมาณแอลกอฮอล์</b></p>	-

<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ผจก., ทันทัน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาชาติ, moneyandbanking, mcot)</p> <p>- นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขา คปภ. เผยที่ประชุม คกก.คุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย รับทราบผลดำเนินงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านประกันภัยแก่ผู้บริโภคเพิ่มเติม โดยในประเด็นการกำหนดจำนวนชั้นต่ำของระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่จะนำมาใช้คำนวณระดับปริมาณแอลกอฮอล์ย้อนกลับเพื่อพิสูจน์ระดับปริมาณแอลกอฮอล์ขณะเกิดเหตุยังไม่ชัดเจน จึงเห็นควรให้หาหรือประเด็นนี้เพิ่มเติมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคกก.สถานพยาบาล จะทำให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากรณีมาแล้วซ้ำให้ครอบคลุมไปถึงการเมากัญชา ไบกระท่อม และสารเสพติดอื่น รวบรวมเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิพาท เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประชาชน</p>	
<p><b>ห้ามแพทย์ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาแก่ประชาชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566 เผยแพร่ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เปลี่ยนข้อบังคับใหม่ ให้แพทย์ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อบรรยายเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามโฆษณาแก่ประชาชน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากแพทยสภา</p>	
<p><b>ดื่มเหล้าแล้วตัวแดง เสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิดมากขึ้น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, tnews)</p> <p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาฯ โพสต์ กรณีดื่มเหล้าแล้วตัวแดง มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิดมากขึ้น ว่าเป็นความจริง หากดื่มเหล้าแล้วตัวแดง มีอาการแพ้แอลกอฮอล์ เป็นสัญญาณเตือนอันตรายจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร เพิ่มขึ้นกว่าคนที่ดื่มเหล้าแล้วตัวไม่แดงถึง 6-10 เท่า และถ้าเทียบกับคนไม่ดื่มเหล้าจะยิ่งเสี่ยงมากกว่าถึง 89 เท่า รวมถึงมีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นด้วย</p>	
<p><b>รพ.ของประชาชน ความมั่นคงด้านสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>- ปัจจุบันมีการยกระดับบริการการแพทย์และสาธารณสุขไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัล ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เพิ่ม Cyber security และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ รพ.เป็นของประชาชนจริงๆ สามารถไปใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี 2567 ให้สร. 2 หมื่นล้านบาท นำไปจัดสรรให้แก่แต่ละรพ.พัฒนาศักยภาพ เน้นการดูแลรักษาที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ทั้งด้านอุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ที่ผ่านมานั้นเรื่องการรักษา แต่ระบบใหม่จะเน้นเรื่องป้องกัน การคัดกรอง และการรักษาให้มีความเชื่อมโยงกัน ช่วยให้คนจนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแท้จริง</p>	
<p><b>พบริเทนเนอร์จัดฟันในแก้วชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย รอง ผอ.สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวถึง กรณีโลกโซเชียลแชร์ภาพที่จัดฟันใส่ที่กันแก้วเครื่องดื่มชงดื่มว่า อาจเกิดจากผู้สัมผัสอาหารเปลือย ประมาท ทำริเทนเนอร์ตกลงไปในน้ำแข็งเพราะสีใสคล้ายน้ำแข็ง หากพนักงานร้านเป็นโรคติดต่อ โรคไวรัสตับอักเสบ ริเทนเนอร์ปนเปื้อนน้ำลาย ก็เสี่ยงแพร่โรคได้ แนะนำให้แจ้งทางร้านเครื่องดื่มให้รับผิดชอบ เข้าข่ายผิดหลักสุขภาพและหลักสุขอนามัย</p>	
<p><b>เรียกร้องหาแนวทางรับมืออาหารทะเลปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีจากญี่ปุ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- ภก.ภาณุโชติ ทองยัง ประธาน อนุก.ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาผู้บริโภค เรียกร้องให้ อย. และกรมประมง เร่งออกชี้แจงถึงมาตรการป้องกันและตรวจสอบ พร้อมหาแนวทางรับมือกรณีอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่น หลังมีข่าวญี่ปุ่นจะปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีที่บำบัดแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปปซิก)</p> <p>- ประเทศมาเลเซีย กำหนดให้กระทรวงเกษตรฯ ของมาเลเซีย ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่ความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิด (ระดับ 4) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเลที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น</p>	